

แอ็กซอลตาเปิดโรงงานผลิตสีน้ำแห่งใหม่ในประเทศจีน



แอ็กซอลตาเปิดโรงงานผลิตสีน้ำแห่งใหม่ในประเทศจีน ขยายกำลังการผลิตสร้างการเติบโตแก่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (NYSE: AXTA) ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดโรงงานผลิตสีแห่งใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ รองรับการผลิตสีน้ำจากตลาดยานยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติการของแอ็กซอลตาที่ตำบลเจียดิ่ง (Jiading) ในเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2008

โรงงานแห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ใช้ระบบการผลิตทางวิศวกรรมเพื่อลดมลภาวะที่จะเกิดแก่อากาศที่สกปรก ใช้วัตถุดิบอย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบระบายอากาศที่ดีเยี่ยม เพิ่มความสามารถในการผลิตสีน้ำเพื่อตอบสนองตลาดยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชาร์ลี เซฟเวอร์ (Charlie Shaver) ประธานและซีอีโอของแอ็กซอลตา กล่าวว่า “แอ็กซอลตา รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในการมอบสีน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน การขยายโรงงานการผลิตจะเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า สะท้อนทักษะและความเชี่ยวชาญของพนักงานของแอ็กซอลตา ในการปฏิบัติการโครงการนี้เพียง 10 เดือน”

การผลิตสีน้ำที่เจียดิ่ง สอดคล้องกับมาตรฐานต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ EU’s VOC Regulation 2004/42/EC ซึ่งช่วยลดสารพิษที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม

ซัน เลียนยิง (Sun Lianying) ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสีน้ำแห่งชาตินี้กล่าวว่า “นี่เป็นพันธสัญญาของแอ็กซอลตาและตลาดอุตสาหกรรมสีน้ำในจีน ทั้งในแง่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ของจีน สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนของรัฐบาลจีน โดยใช้เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างการเติบโตของตลาดทั่วประเทศจีน”

ไฮไลท์ในพิธีเปิดโรงงานครั้งนี้ ได้แก่ นิทรรศการแสดงกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน อุปกรณ์ เครื่องมือ การวิจัยและพัฒนา จนเป็นโครงสร้างในการทำธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงการลดใช้พลังงานและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เจียดิ่ง

เซฟเวอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน ต้องเกี่ยวข้องกับผลผลิต และการสร้างกำไร ซึ่งเกี่ยวพันกับ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งแอ็กซอลตาจะเป็นคู่ค้าที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้าในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโต จากผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลก”

โรงงานแห่งใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของแอ็กซอลตาในจีน มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ในจีน ได้แก่ ศูนย์วิจัย Asia Pacific R&D และศูนย์พัฒนาสี หน่วยงานที่ฝึกอบรม 4 แห่ง โรงงานผลิตสีฝุ่น 6 แห่ง แอ็กซอลตามีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในจีน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ยาวนาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และสีพ่นรถยนต์โดยใช้แอ็กซอลตา

#

เกี่ยวกับ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในธุรกิจสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการมอบนวัตกรรม สูตรสี ความสวยงาม และยั่งยืนแก่ลูกค้า ทั้งยานยนต์ส่วนตัว ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า อาคาร และท่อขนส่ง ด้วยสีที่กันการกัดกร่อน ทนต่อการหลุดลอกได้ยาวนาน ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีพ่นเคลือบกว่า 145 ปี พนักงานราว 12,000 คนในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ากว่า 120,000 คนใน 130 ประเทศ ในทุกวัน ด้วยระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.axaltacoatingsystems.com ทวิตเตอร์ @axalta